

ประจำวันที่ 9-15 มีนาคม 2559

'พาณิชย์' เผยเงินกตราคาซื้อข้าวไทย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะอยู่ระหว่างเจรจา รัสเซียสหกิจจีน (คอฟโก) เพื่อส่งมอบข้าว 130,000 ตัน สุดท้ายของสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 1 ล้านตันที่ได้ ตกลงกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้า สาเหตุที่ต้องใช้เวลานานเนื่องจากจีนเสนอราคาซื้อค่อนข้างต่ำ ทำให้ต้องเจรจา เพื่อหาราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตกลงกันไว้ในสัญญาไว้

“ส่วนสัญญาใหม่ อีก 2 ล้านตัน ได้ลงนามซื้อขายแล้ว 1 ล้านตัน กำหนดเป็นข้าวใหม่ภายใต้หลักการเดิม คือให้เจรจาชนิดและราคาอีกครั้ง ซึ่งการเจรจาและส่งออกจะดำเนินการให้ได้ข้อสรุปหลังจากล็อต 130,000 ตัน สุดท้ายนี้ก่อน”

ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อข้าวภายใต้จีทูจีกับประเทศอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่กำลังรอดู สถานการณ์ราคา เพราะผู้ซื้อประเมินว่าราคาที่กำลังลดต่ำลงจะยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งกรมฯ ประเมินว่าคำสั่งซื้อข้าวจะ ยังชะลอตัวจนกว่าสถานการณ์ราคาจะปรับตัวดีขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นคำสั่งซื้อจะเร่งเข้ามา

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการส่งออกข้าวของไทยเชื่อว่ายังดีต่อเนื่อง เพราะในส่วนภาคเอกชนก็ยังส่งออก ตามคำสั่งซื้อของเอกชนเองอยู่ ยกเว้นตลาดแอฟริกาที่พบว่ามีปัญหาการชำระเงิน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งออกข้าวไทยระส่ำ

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทส่งออกข้าวที่เป็นสมาชิกสมาคมจำนวน หนึ่งเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจอย่างรุนแรง และอาจต้องปิดกิจการลงไม่ช้า เนื่องจากตลาดส่งออกข้าวทั่วโลกชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดจีนและแอฟริกา ประเทศคู่แข่งตัดราคาขายข้าวจนส่งผลกระทบต่อกำไร และผู้ซื้อในแถบ แอฟริกาไม่ชำระหนี้ค่าข้าว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ส่งออกข้าวหลายรายยังคงทำธุรกิจ แต่มีการลดต้นทุน ลดการจ้าง งาน และวางแผนการลดสต็อกข้าวลงโดยไม่ซื้อข้าวจากตลาดในประเทศมาเก็บในสต็อกจำนวนมาก หากสถานการณ์ ยังไม่ดีขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกได้

“ไนจีเรียซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าว 2.5 ล้านตันจากไทย มีรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลง ทำให้ค่าเงินไนรา อ่อนค่าจาก 120 ไนรา/1 เหรียญสหรัฐ เป็น 400 ไนรา/1 เหรียญสหรัฐ ผู้ส่งออกจึงไม่กล้ารับคำสั่งซื้อ และจะมี ผลกระทบต่อการส่งออกข้าวในปีนี้แน่” แหล่งข่าวระบุ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวของไทยใน เดือน ก.พ. ลดลงเหลือ 7 แสนตัน จากเดือน ม.ค.ที่ส่งออกได้ 1.2 ล้านตัน เนื่องจากไม่มีการส่งมอบข้าวจีทูจี และ ฟิลิปปินส์ยังไม่มีผู้นำเข้าข้าว แต่คาดว่าค่าข้าวโลกจะซบเซาไปถึงไตรมาส 2 จากนั้นจะเริ่มดีขึ้น

“ผู้ซื้อข้าวเริ่มจ่ายเงินช้าและเบี้ยวหนี้ โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกา ซึ่งเริ่มมีสัญญาณให้เห็นแล้ว” นายชู เกียรติ กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เบี้ยหวัดค่าข้าวลามถึงโรงสี

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวบางรายที่กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศค้างการชำระเงินค่าข้าวเกินกำหนด ได้ขอการเลื่อนการชำระค่าข้าวกับกลุ่มของโรงสีด้วย โดยได้ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าข้าวให้กับโรงสีจากเดิม 30 วัน เลื่อนเป็น 60 วัน และบางรายขอเลื่อนชำระเงิน 90 วัน

ตอนนี้สถานการณ์ค่าข้าวทั้งระบบเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดี ผู้ส่งออกข้าวของไทยถูกผู้ซื้อในบางประเทศเลื่อนชำระเงินและเบี้ยเงินค่าข้าว และมีผลกระทบต่อโรงสีที่ต้องทำธุรกิจกับผู้ส่งออกข้าวแล้ว เช่น ขอเลื่อนเวลาจ่ายหนี้มากขึ้น และบางบริษัทไม่สามารถติดต่อได้แล้ว หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป วงการค่าข้าวอาจต้องนำระบบเงินสดเข้ามาใช้ ซึ่งสุดท้ายอาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวการซื้อข้าวจากชาวนา เพราะกำลังการรับซื้อข้าวน้อยลง แหล่งข่าวเปิดเผย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า น.ส.ชุตติมา บุญยประสงค์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ส่งออกข้าว โรงสี และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการรับจำนำข้าวหอมมะลิแบบยั่งยืนฤดูกาลผลิต 2559/2560 ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนพ.ย.นี้ โดยการเตรียมแผนล่วงหน้า เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวหอมมะลิยั่งยืนฤดูกาล 2558/2559 มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการไม่มาก ทำให้ไม่สามารถผลักดันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในตลาดให้สูงขึ้นตามราคาเป้าหมายที่กำหนด หรือตันละ 1.35 หมื่นบาท โดยราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลก่อนอยู่ที่ 1-1.2 หมื่นบาท/ตันเท่านั้น โดยให้แต่ละฝ่ายกลับไปทำข้อมูลและนำมาเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์เล็งผลักดันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไทยรุกตลาดจีน เน้นกลุ่มรักสุขภาพ

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมผลักดันแนวคิดอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสุขภาพและแพ้สาร Gluten ในข้าวสาลี โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หาช่องทางเจรจาผู้ผลิตเปลี่ยนมาใช้แป้งข้าวเจ้าของไทยเป็นวัตถุดิบทำผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนแป้งข้าวสาลี โดยเฉพาะในจีน ซึ่งเป็นการช่วยระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลด้วย

ปัจจุบันจีนนำเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านรายได้และวิถีชีวิตการดำรงชีวิตที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ทำให้มีพฤติกรรมหันมาบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้ามากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะจำหน่ายในตลาดในเมืองใหญ่ๆ เป็นหลัก ซึ่งยังมีได้ให้ความสำคัญกับตลาดในชนบทหรือเมืองรอง จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนรายได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคในชนบทมีกำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วย พฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลง หันมานิยมบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้ามากขึ้น อีกทั้งการค้าออนไลน์ E-Commerce ได้รับการพัฒนาและได้รับความนิยมจากชาวจีนมากขึ้น ทำให้เกิดช่องทางการจำหน่ายใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าเพิ่มและขยายปริมาณการนำเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น

ทั้งนี้ ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตลาดจีนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า เนื่องจากความต้องการและความแตกต่างด้านรสชาติ ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่นิยมแบรนด์ที่นำเข้าจากเอเชียเป็นหลัก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และไทย โดยสินค้าของเกาหลีและไทย

ได้รับความนิยมนิยมและขายดีที่สุด ทั้งนี้ จากข้อมูลนำเข้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 มีมูลค่าการจำหน่ายเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 22 ต่อปี ปริมาณการจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.1 ของท้องตลาด และคาดว่าในปี 2563 มูลค่าการจำหน่ายจะสูงถึง 100,000 ล้านบาท (ประมาณ 450,000 ล้านบาท) แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการขยายตัวตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าในตลาดจีนยังมีอีกมาก

จากข้อมูลสถิติของอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการของตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2556 มีความต้องการจำนวน 46,220 ล้านห่อ มากเป็นอันดับ 1 ของโลก รองมาคือ อินโดนีเซีย จำนวน 14,000 ล้านห่อ และญี่ปุ่น ส่วนในปี 2557 จีนมีความต้องการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงถึง 48,615 ล้านห่อ ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 5.18 แสดงให้เห็นว่า จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและนิยมบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอย่างมาก

จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า คนเอเชียเริ่มมีแนวโน้มที่จะแพ้สาร Gluten จากข้าวสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเกิดกับชาวตะวันตก เพราะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากข้าวสาลีหลากหลายชนิดก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่าคนจีน 4 ใน 62 คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงของประชากรจีนจะแพ้สาร Gluten จากผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารของชาวตะวันตกที่เป็นที่นิยมในตลาดจีนขณะนี้ ดังนั้นโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยที่ไม่มีสาร Gluten จะไปทดแทนผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีก็จะมีมากขึ้น

"จะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการผลักดันเพื่อใช้ข้าวของไทยไปเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวสาลี เพื่อผลิตสินค้าในประเทศอื่นๆ ด้วย ไม่เฉพาะจีนประเทศเดียว ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพราะปัจจุบันข้าวของไทยที่มีสี เช่น ไรซ์เบอร์รี่ ก็สามารถนำมาทำขนมปัง บิสกิต ฯลฯ แทนแป้งสาลีได้และยังมีรสชาติหอม นุ่มนวล อีกด้วย" รมว.พาณิชย์ กล่าว

พร้อมระบุว่า แนวโน้มชาวจีนจะหันมาบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นแบรนด์ระดับกลาง-สูงมากที่สุด ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยจะไปทำธุรกิจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในจีนให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องร่วมมือกับผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนเข้าสู่ตลาดจีน เพื่อป้องกันการถูกลอกเลียนแบบ และต้องมีการวางกลยุทธ์การจำหน่ายที่สามารถแข่งขันได้

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

ประธานบอร์ด อคส.เตรียมขงแผนผลิตข้าวถุงช่วยชาวนายางเข้า ครม. 22 มี.ค.นี้

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคาคงต่ำว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ผ่านความเห็นชอบแผนการผลิต และกระจายข้าวดังกล่าวของ อคส.แล้ว คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ จากนั้นสมาคมข้าวถุงไทยจะสามารถผลิตได้ภายใน 7 วัน และนำมากระจายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ได้ทั้ง 802,863 ครัวเรือนตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้เป็นต้นไป

สำหรับการผลิตข้าวดังกล่าว สมาคมข้าวถุงไทยจะจัดสรรให้สมาชิก 8 รายเป็นผู้ผลิต โดยการซื้อข้าวใหม่ในตลาดไปบรรจุถุง และแจกจ่ายให้เกษตรกรเป้าหมายครัวเรือนละ 1 ถุง ขนาด 25 กิโลกรัม (กก.) คิดเป็นต้นทุนการผลิตที่ถุงละ 370.50 บาท โดยที่รัฐจะไม่จ่ายค่าจ้างผลิตเป็นเงิน แต่จะนำข้าวสารขาว 5% ในสต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 56/57 มาจ่ายเป็นค่าจ้างผลิตให้แทน

ส่วนการกระจายข้าวถุงให้กับเกษตรกรนั้นได้ขอร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดจุดกระจายข้าวถุง นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการกลางตรวจสอบตั้งแต่การผลิตข้าวบรรจุถุง การขนส่ง การกระจายไปจนถึงมือเกษตรกร รวมถึงมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวถุง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเมื่อข้าวไปถึงมือเกษตรกรแล้ว ยังต้องให้เกษตรกรเซ็นชื่อรับข้าว และถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วย เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันเกษตรกรนำข้าวไปขาย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เปิดตัวข้าวถุง ช่วยสวนยาง แบ่งโรงสีได้ผลิต 4 แสนถุง

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 มกราคม 2559 ได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ไปตกลงกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยในการจัดทำข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ 68 จังหวัด จำนวน 8.02 แสนครัวเรือน จำนวน 4.01 ล้านถุงนั้น

พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดได้มีการออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของถุงบรรจุข้าว “โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา” เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ดูภาพประกอบ) ขณะเดียวกันยังได้ต่อรองราคากับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยจากเดิมผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัมมาที่ อคส. ในราคาถุงละ 90.25 และ 85.25 บาท ตามลำดับ แต่ท้ายสุดสามารถต่อรองราคาได้ที่ถุงละ 74 บาท และได้มีการปรับขนาดบรรจุใหม่จากถุงละ 5 กิโลกรัม เป็นขนาด 25 กิโลกรัม รวม 8.02 แสนถุง

ทั้งนี้จากการปรับขนาดแพ็คเกจจิ้งใหม่ ทำให้ทาง อคส.ไม่ต้องขอวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่ม กล่าวคือ ยังอยู่ในกรอบเดิมคือเป็นข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2556/2557 ในกรอบไม่เกิน 3 หมื่นตัน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประกอบด้วยมูลค่าข้าวที่ใช้บรรจุถุงประมาณ 2 หมื่นตันเศษ และค่าใช้จ่ายในการบรรจุและตรวจสอบคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ค่าขนส่งในการกระจายส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงตามระยะทาง ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นข้าวสารอีกประมาณ 9.9 พันตัน โดยคำนวณจากราคาค่าจ้าง เป็นค่าข้าวรวมกระสอบในมูลค่า 1 หมื่นบาทต่อตัน อย่างไรก็ตามก็ต้องขอให้ อคส.แก้มติครม.เพิ่มเติมเรื่องขอเปลี่ยนแปลงขนาดถุงใหม่ คาดจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 15 มีนาคมนี้

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมยังไม่มีมติเห็นชอบสั่งผลิตข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์กับ อคส.ในฐานะคู่สัญญา ก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้ส่งหนังสือทวงถามไปแล้วหลายครั้ง ทำให้ทราบว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อยจึงยังไม่มีการผลิตและบรรจุข้าว

สำหรับในการจัดทำข้าวถุงครั้งนี้ทางสมาคมได้จัดสรรให้กับสมาชิกของสมาคมจำนวน 10 ราย เฉลี่ยรายละ 4 หมื่นถุง (รวม 4 แสนถุง ขนาดถุงละ 25 กิโลกรัม) ในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ส่วนกรณีที่สมาคมโรงสีในภาคใต้ได้เจรจาขอรับช่วงผลิตข้าวถุงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางด้วยนั้น ทางสมาคมได้ตกลงที่จะแบ่งสัดส่วนการผลิตให้ครั้งหนึ่ง (4 แสนถุง) ซึ่งได้รื้อทำสัญญาสองฝ่ายเช่นกัน

อนึ่ง กรอบระยะเวลาโครงการจัดทำข้าวถุงเพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำตามมติ ครม.เดิมมีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 3 เดือน คือระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2559 แต่ล่าสุด ครม.ได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2559 นอกจากนี้โครงการแจกข้าวถุงเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพชาวสวนยางทั่วประเทศแล้ว รัฐบาลยังได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำตาลทรายราคาต่ำกว่าราคาตลาด 20-40% ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เงินเล่นแฉ่งซื้อข้าวจู๊ไทย แสนตันสุดท้ายค่างเต็งหลังรถไฟสะดุด ต่อราคาต่ำติดดิน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ว่า ในช่วงเดือนมกราคมไทยมีการส่งออกข้าวที่ซื้อกันระหว่างภาคเอกชนกับคู่ค้าในต่างประเทศรวมกับข้าวที่มีสัญญาการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจู๊ระหว่างไทยและจีน ใน 1 ล้านตันแรก (ที่เซ็นสัญญาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์) โดยให้เอกชนเป็นผู้ส่งมอบข้าว และมีการส่งมอบให้จีนเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 ส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยในเดือนมกราคม 2559 มีปริมาณรวมมากกว่า 1 ล้านตัน ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคาดการณ์ส่งออกข้าวจะทำได้ที่ระดับ 7 แสนกว่าตัน เพราะไม่มีตัวเลขข้าวจู๊จีนเข้ามาช่วย ขณะที่ในการส่งมอบข้าวจู๊จีนใน 1 แสนตันสุดท้าย (จาก 1 ล้านตันแรก) ยังไม่สามารถตกลงเรื่องราคาซื้อขายได้ ขณะที่ในเดือนมีนาคมล่าสุดคาดไทยจะส่งออกข้าวในระดับ 7 แสนตันในระดับใกล้เคียงกับเดือนกุมภาพันธ์ และหลังจากในเดือนมีนาคมไปคาดตลาดส่งออกข้าวจะเริ่มเงียบเพราะไม่มีการขายใหม่ต่อเนื่อง

“ตลาดซื้อขายและส่งออกข้าวตอนนี้ค่อนข้างเงียบมากเพราะเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียได้นัดกรรมการค้าต่างประเทศและผู้ส่งออกข้าวเอกชนของไทยไปเจรจา รวมถึงได้นัดเวียดนามและปากีสถานไปเจรจาซื้อข้าวด้วยเช่นกัน แต่สุดท้ายปรากฏรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศได้ขอยกเลิกนัดหมายทั้งหมดโดยไม่ทราบเหตุ มองว่าคงมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง”

นายชูเกียรติ ขยายความถึง ข้าวจู๊ไทย-จีน ใน 1 แสนตันสุดท้ายจาก 1 ล้านตันแรก (ส่งมอบไปแล้ว 9 แสนตัน) ที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องราคากันได้ว่า ล่าสุดจีนต่อรองราคาข้าวไทย (ข้าวขาว 5%) ในราคาเอฟโอบี (ราคา ณ ท่าเรือต้นทางไม่รวมค่าระวางเรือ ค่าประกันภัยและอื่นๆ) ที่ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน โดยราคานี้รวมค่าใช้จ่ายการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ ค่าปรับปรุงข้าวเป็นข้าวชนิดพิเศษแล้ว จากที่เวลานี้ราคาข้าวเอฟโอบีของไทยก็ต่ำมากโดยเสนอเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ทำให้ขายไม่ได้เพราะจะขาดทุน เรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าที่จีนต่อรองราคาข้าวต่ำมากเหมือนไม่อยากจะซื้อครั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากกรณีโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีนที่ชะลอหรือสะดุดลง (หลังจากไทยขอให้จีนร่วมลงทุนมากขึ้น การเจรจางานโยธายังไม่ลงตัว และไทยยังไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อรถไฟจากจีน) เพื่อดึงเรื่องต่อรองหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถานการณ์ที่เป็นที่น่าสังเกต เช่น ในสัญญาข้าวจู๊จีนในส่วนของข้าวหอมมะลิ 1 หมื่นตันที่จีนซื้อไปแล้วแต่ภายหลังราคาข้าวหอมมะลิตก ทางจีนไม่ยอมรับมอบอ้างว่าข้าวไทยมีกลิ่นเปรี้ยว ภายหลังได้ตรวจสอบแล้วไม่พบมีปัญหา จีนยอมรับมอบข้าวไปแล้ว 4 พันตัน ยังเหลืออีก 6 พันตัน ทางจีนได้ต่อรองข้าวที่จะส่งมอบต้องเป็นข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานีและ สุรินทร์เท่านั้น

“จากหลายเหตุการณ์มองว่า ทางจีนตั้งเรื่องรับมือข้าวจีทูจี เรื่องนี้รัฐบาลไทยควรเจรจากับทางฝ่ายจีน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรเพราะยังมีสัญญาใน 1 ล้านตันที่ 2 รออยู่”

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า จากเศรษฐกิจโลกซบเซา คู่ค้าหลายประเทศกำลังซื้อลดลง แต่ความต้องการข้าว ยังมีอยู่ ส่งผลให้เวลานี้คู่ค้าข้าวส่วนใหญ่ได้หันไปซื้อและนำเข้าข้าวจากปากีสถานที่เสนอราคาเอฟโอบีต่ำสุดในเวลา นี้เพียง 330 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน (ข้าวขาว 5%) ขณะที่เวียดนามเสนอที่ 355 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ไทยเสนอ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และอินเดียเสนอ 350-355 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ดังนั้นไทยคงต้องรอให้ปากีสถานขาย ข้าวให้หมดก่อน (คาดปี 2559 ปากีสถานจะส่งออกข้าวได้ที่ 3.5-4 ล้านตัน) ขณะที่อินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ในปี ที่ผ่านมาก็ทำได้ 11.2 ล้านตัน แต่ในปีนี้อาจมีปัญหาภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตข้าวของอินเดียลดลง และคาดจะส่งผลทำให้ การส่งออกข้าวของอินเดียอาจลดลงเหลือ 8-8.5 ล้านตัน ดังนั้นโอกาสขายข้าวของไทยสู่เป้าหมายที่สมาคมตั้งเป้า ไว้ที่ 9 ล้านตันคงอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

จำนำข้าวปี 58 ขาดทุนยับ คลังแจงเหตุค่าใช้จ่ายอ้อยทั้งดอกเบ็ญ-ค่าเช่าโกดัง-ค่าเสื่อม

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำ ข้าว ครั้งที่ 2/2559 เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้สรุปตัวเลขผลขาดทุนจากการ ดำเนินโครงการจำนำข้าวเปลือกทั้งหมด (ตั้งแต่ปี 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 รวมทั้งหมด 15 โครงการ)แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขเบื้องต้น เนื่องจากต้องทำรายงานเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีใน ฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)อย่างเป็นทางการก่อน โดยยอมรับว่าหลังจาก ปิดบัญชีโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ความเสียหายเพิ่มมากกว่าครั้งก่อนหน้า (ที่ระดับ 6.8 แสนล้านบาท)

อย่างไรก็ดี คาดว่าผลขาดทุนไม่น่าจะถึง 1 แสนล้านบาท สำหรับตัวเลข ผลการขาดทุนจากโครงการรับ จำนำข้าวที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจากปัจจัยอัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้าว ค่าเช่าโกดังสำหรับจัดเก็บ ข้าว รวมถึงค่าเสื่อมราคาที่ดินลดลงอยู่ที่เฉลี่ย 5% ต่อปี ที่สำคัญราคาขายข้าวที่ปรับตัวลดลง

“ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ และยอมรับว่าปริมาณข้าวในสต็อกมีคุณภาพเสื่อมลงและการ ระบายข้าวในปริมาณมากหลายแสนตันนั้นไม่สามารถทำได้ง่าย ซึ่งที่ประชุมมีการเสนออุปสรรคในการปิดบัญชีเยอะ มาก แต่ยืนยันปริมาณข้าวไม่ได้หายตามกระแสข่าว”

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพูดคุยถึงการบริหารฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปิดบัญชีรวมถึงการ บริหารสต็อกข้าวทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการเตรียมที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน ดูแลฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการปิดบัญชีข้าวเพื่อให้สามารถปิดบัญชีตามฤดูกาลหรือปีงบประมาณโดยอนาคตจะต้องมี การประชุมเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดแทนที่จะจัดให้มีการประชุมปีละครั้ง สำหรับแนวทาง ภายหลังปิดบัญชีนั้น ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เสนอให้รัฐบาลตั้งงบประมาณชดเชยภายใน 4 ปี ซึ่งสำนัก งบประมาณไม่ขัดข้องโดยการชดเชยค่านั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของรัฐบาล ขณะเดียวกันกรณีเรียกคืนความ เสียหายนั้น ต้องติดตามคณะตรวจสอบรับผิดทางแพ่ง ซึ่งมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน

อนึ่งที่ผ่านมามีคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการฯ ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ โครงการรับจำนำข้าว ทำให้การปิดบัญชีล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 สำหรับการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 มีผลขาดทุนเกือบ 7 แสนล้านบาท

แบ่งเป็นโครงการรัฐบาลก่อนๆรวม 11โครงการผลขาดทุนประมาณ 1.63 แสนล้านบาทและสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีก 4โครงการขาดทุน 5.36 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการต้องอิงข้อมูล ตามชุดคณะกรรมการสอบละเมิด ซึ่งจะใช้ตัวเลขจากการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นทีมจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ทั้งตัวเลขความเสียหายหลักฐานทางบัญชี ตัดค่าเสื่อมของคุณภาพข้าว ซึ่งอาจเริ่มใช้อิงข้อมูลตั้งแต่เริ่มให้ทำการสอบคดีดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2557 หรือเริ่มตั้งแต่วันที่ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้นข้อมูลท้ายสุดต้องดูว่ากระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวที่เหลือได้หมด จะต้องดูว่าวงเงินที่ได้จากการขายข้าวจากโครงการนั้น สามารถขายและได้เงินเป็นจำนวนเท่าไร หักกลบหนี้แล้ว เม็ดเงินที่หายไปหลังจากการรับจำนำอยู่ที่เท่าไรก็จะต้องเรียกคืนตามจำนวนเท่านั้น

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

~~~~~

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับคาดการณ์ที่ว่าผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายจากภาวะแห้งแล้งและสภาวะน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ การเกษตรประกอบมีความต้องการข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขณะที่วงการค้าระบุว่าในช่วงนี้ผู้ส่งออกยังไม่ต้องการรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพราะพวกเขากำลังประเมินถึงความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง ขณะที่บางส่วนได้เร่งซื้อข้าวเพื่อสต็อกไว้ โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 355-367 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ระบุว่า ในปีนี้สมาคมฯอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการจัดหาข้าวและเก็บรักษาข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากภาวะราคาข้าวในปีนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าในช่วงเดือน มี.ค. จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (winter-spring crop) ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากก็ตาม แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดภาวะแห้งแล้งและเกิดภาวะน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจึงทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวอาจจะลดลงจึงส่งผลให้ราคาข้าวอยู่ในระดับต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-29 ก.พ. 2559 มีจำนวน 439,449 ตัน มูลค่า 178.006 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 118.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 94.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 200,814 ตัน มูลค่า 91.655 ล้านดอลลาร์ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มี.ค. -29 ก.พ. 2559 มีจำนวน 856,219 ตัน มูลค่า 347.834 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 103.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 82.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 421,202 ตัน มูลค่า 190.539 ล้านดอลลาร์ (FOB)

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในช่วงวันที่ 23 ก.พ.- 9 มี.ค. เวียดนามส่งออกข้าวผ่านทางท่าเรือ Saigon port ประมาณ 150,500 ตัน โดยส่งไปอินโดนีเซียประมาณ 28,100 ตัน ฟิลิปปินส์ประมาณ 48,400 ตัน คิวบาประมาณ 29,000 ตัน แอฟริกาใต้ประมาณ 22,000 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 23,000 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าว 508,153 ตัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 504,651 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 58.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 320,750 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือน ม.ค. 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 322,076 ตัน ตามด้วย ตลาดแอฟริกาจำนวน 88,802 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 84,732 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 3,079 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 9,464 ตัน ทั้งนี้ในเดือน ม.ค. 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 149,747 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 117,208 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 129,414 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 52,294 ตัน ข้าวเหนียว 46,386 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 13,104 ตัน

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า จากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงและภาวะน้ำเค็มที่รุกเข้าไปในพื้นที่เกษตรซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 90 ปี ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวประมาณ 200,000 ตันแล้ว และหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ไปจนถึงเดือน มิ.ย. อาจจะทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 500,000 ตัน

ผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวของเวียดนามได้เรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามมุ่งเป้าไปที่การวางแผนด้านการผลิตและการส่งออกที่เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งในปัจจุบันนี้กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้อย่างก้าวกระโดดจากจำนวน 48,739 ตัน ในปี 2014 มาเป็น 116,000 ตัน ในปี 2015 ที่ผ่านมา

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่ากัมพูชาที่เกรงกลัวกับการแข่งขันเวียดนามเช่นกัน หลังจากที่เวียดนามมีการขยายตลาดส่งออกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในตลาดยุโรป โดยในปัจจุบันเกษตรกรกัมพูชามักจะเน้นไปที่การเพาะปลูกข้าวคุณภาพสูงแต่ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ขณะที่เกษตรกรเวียดนามมักจะเพาะปลูกข้าวคุณภาพต่ำที่ให้ผลผลิตสูง

ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่าเกษตรกรเวียดนามไม่ควรไปเน้นการแข่งขันกับประเทศไทยและกัมพูชาในการเพาะปลูกข้าวคุณภาพสูงเพราะหากเกษตรกรเลือกเพาะปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูงก็จะได้กำไรดีกว่า แต่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังปัจจัยทางด้านสภาวะดินเค็มและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูกข้าวด้วย [ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้ยึดเวลาของแผนการนำเข้าข้าวเพิ่มเติม 500,000 ตัน ออกไปเนื่องจากในขณะนี้มียุบตันข้าวในประเทศเพียงพอแล้ว โดยสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) และสภาความมั่นคงอาหาร (the Food Security Council) ได้พิจารณาที่จะยังไม่อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 500,000 ตัน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยคาดว่าทั้งสองสภาองค์การอาหารแห่งชาติจะมีการประชุมอีกครั้งในช่วงเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. เพื่อพิจารณาว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 หรือไม่

ปีที่แล้วรัฐบาลได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าว 500,000 ตัน สำหรับส่งมอบในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา องค์การอาหารแห่งชาติ มีแผนจะนำเข้าข้าวอีก 400,000-500,000 ตัน ในช่วงไตรมาสที่ 2



โดยนำเข้าด้วยวิธีซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา หรือใช้วิธีจัดสรรโควตาในเอกชนนำเข้า ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (the WTO minimum access volume; MAV)

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติการเกษตร (the Philippine Statistics Authority; PSA) พยากรณ์ว่า ในช่วงครึ่งปีแรกมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 8.2 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่

กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) รายงานว่าจากการที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งนั้น ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2558 มาจนถึงปัจจุบันนี้ ประมาณ 131,649 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 114.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.พ. 2559 มีจำนวนประมาณ 2.94 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 87 วัน ซึ่งมากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน) ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.2 ล้านตันในเดือน ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.35 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 89% เมื่อเทียบกับจำนวน 530,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.8% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 28 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 85.9%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. 2559 ประมาณ 11%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 940,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 29 วัน)

ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1 ล้านตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 34.2% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 30 วัน) โดยสต็อกข้าวในคลังของเอกชนมีจำนวนลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2559 ขณะที่สต็อกภาคครัวเรือนมีจำนวนลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2559

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

## [อินโดนีเซีย](#)

รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มดำเนินโครงการซื้อข้าวเปลือกเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวข้าวเปลือกในประเทศ โดยกระทรวงเกษตรจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยจะให้ หน่วยงาน BULOG เป็นผู้รับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกร

ในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรอยู่ที่ระดับ 3,700 รูเปียะต่อก.ก. หรือประมาณ 289 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ขณะที่ราคาที่รัฐบาลรับซื้อจะอยู่ที่ 4,600 รูเปียะต่อก.ก. หรือประมาณ 360 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (the UN's Food and Agriculture Organization; FAO) รายงานว่า ราคาขายปลีกข้าวสารภายในประเทศนั้น ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ย. 2015 โดย ณ เดือน ก.พ. ราคาอยู่ที่ประมาณ 10.89 รูเปียะต่อตัน หรือประมาณ 810 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2559 มีจำนวน 29.234 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.794 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.95 ล้านตัน ณ วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมากกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic reserve norms) ประมาณ 3.84 เท่า (กำหนดไว้ช่วงเวลานี้ที่ 7.61 ล้านตัน)

สำหรับสต็อกพืชอาหารทั้งหมดมีจำนวนรวม 46.233 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 43.618 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 49.329 ล้านตัน ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีประมาณ 16.865 ล้านตัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก IBIS รายงานว่า อินเดียส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.) ของปีการตลาด 2015/16 (ต.ค.-ก.ย.) ได้ 4.585 ล้านตัน หรือลดลง 16.95% เมื่อเทียบกับ จำนวน 5.521 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati) ประมาณ 4.43 แสนตัน ส่วนข้าวบาสมาติ basmati ส่งออกได้ 2.66 แสนตัน โดยประเทศผู้นำเข้าข้าวบาสมาติที่สำคัญคือ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิหร่าน ส่วนประเทศผู้นำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติที่สำคัญคือ ประเทศเซเนกัล เบนิน และไอวอรีโคสต์ รวมทั้งแอฟริกาใต้ ทั้งนี้จำนวนข้าวส่งออกของอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 12.25% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมซึ่งส่งออกได้ประมาณ 8.08 แสนตัน

รัฐบาลอินเดียกำลังวางแผนที่จะขยายตลาดส่งออกข้าวบาสมาติและข้าวสาลีโดยใช้วิธีแลกข้าวกับน้ำมันกับกลุ่มประเทศสมาชิก GCC (the Gulf Cooperation Council) ซึ่งในขณะนี้มีการเจรจากับประเทศสมาชิก 2-3 รายแล้ว โดยการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะดำเนินการโดยระดับผู้นำของทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้อินเดียนำเข้าน้ำมันจากประเทศในกลุ่ม GCC คิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมด ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้ที่เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของอินเดีย เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในปีงบประมาณ 2014/15 ที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวบาสมาติมาประเทศนี้จำนวน 278,601 ตัน และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2015/16 มีการส่งออกแล้วจำนวน 411,775 ตัน

[ที่มา Oryza.com](http://ที่มา Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) รายงานว่า การเปิดประมูลจะซื้อข้าวจากสหรัฐฯ, อูรุกวัย, อาร์เจนติน่า จำนวนประมาณ 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 นั้นอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 468 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF Free Out) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. นี้

การประมูลในครั้งนี้มีบริษัทที่เสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตันในราคาต่ำสุดที่ 468 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และมีการเสนออีกจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 492 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ขณะเดียวกันก็มีการเสนอข้าวสหรัฐฯจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 561 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และเสนอจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 573.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) และมีการเสนอข้าวอูรุกวัย

จำนวน 30,000 ตันในราคา 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) นอกจากนี้ยังมีการเสนอข้าวจากอินเดีย จำนวน 90,000 ตัน ในราคา 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) ด้วย แม้ว่าในเงื่อนไขการประมูลจะไม่ได้ระบุแหล่งที่มาจากประเทศอินเดียก็ตาม

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานว่า Aliko Dangote นักธุรกิจชาวไนจีเรีย ผู้ร่ำรวยที่สุดในแอฟริกาและอันดับ 51 ของโลก ประกาศจะผลิตข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน ภายในระยะเวลา 5 ปี

ปัจจุบันไนจีเรียนำเข้าข้าวประมาณปีละ 2.8 ล้านตัน โดยนำเข้าจากทวีปเอเชียเกือบทั้งหมดและเป็นการนำเข้าแบบผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทางบก ดังนั้น กลุ่ม Dangote ซึ่งเป็นผู้ผลิตซีเมนต์ น้ำตาล น้ำมัน และปิโตรเคมี จึงหันมาลงทุนภาคการเกษตรให้มากขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า และมีแผนจะตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยด้วย โดยอยู่ในระหว่างการเจรจาสั่งซื้อฟอสเฟตซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญจากประเทศโมร็อกโก และคองโก

ทั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่ม Dangote จะผลิตข้าวได้ 1 ล้านตันในระยะเวลา 5 ปี โดยขณะนี้กลุ่มได้กว้านซื้อที่ดินในรัฐต่างๆ ที่มีพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวรวมกันแล้วประมาณ 2 แสนเฮกเตอร์ หรือ 1.25 ล้านไร่ และได้เร่งพัฒนาระบบชลประทาน เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเป็นของตนเอง โดยมีหัวหน้าโครงการปลูกข้าวเป็นชาวบราซิล และได้ดำเนินการเพาะปลูกในพื้นที่บางส่วนแล้ว ซึ่งการที่กลุ่ม Dangote ไม่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้น เนื่องจากกลุ่มมีเงินทุนเพียงพอ รวมทั้งมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ จึงน่าจะทำให้กลุ่มสามารถบรรลุผลได้ตามที่ต้องการ

ทั้งนี้ ไนจีเรียต้องผลิตข้าวสารให้ได้ปริมาณถึง 6 ล้านตันต่อปีจึงจะเพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้น ไนจีเรีย คงยังไม่สามารถบรรลุผลตามนโยบายดังกล่าวได้ในระยะเวลา 5 ปี คงยังต้องนำเข้าอย่างต่อเนื่องแต่นำเข้าในปริมาณที่ลดลงกว่าอดีตที่ผ่านมา

ปัจจุบันไนจีเรียเก็บภาษีนำเข้าข้าว 2 อัตรา คือ อัตรา 30% สำหรับผู้นำเข้าข้าวที่ลงทุนปลูกข้าวหรือธุรกิจสีข้าว และอัตรา 70% สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปที่ไม่มีการลงทุนปลูกข้าวหรือธุรกิจสีข้าว อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียไม่ยอมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเข้าข้าวในอัตรา 30% และโควตานำเข้ามาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ดังนั้น ในปัจจุบันผู้นำเข้าจึงต้องเสียภาษีนำเข้าข้าวในอัตรา 70% เมื่อปีที่ผ่านมาธนาคารกลางไนจีเรีย โดยความเห็นชอบของรัฐบาล ได้ประกาศให้ข้าวเป็นสินค้า 1 ใน 41 รายการ ที่ห้ามผู้นำเข้าแลกเงินตราต่างประเทศจากสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต(ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ และร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา) เพื่อชำระค่าสินค้านำเข้า

จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าข้าวที่ผิดกฎหมายไปยังไนจีเรียตามแนวชายแดนทางบก ที่ติดต่อกับเบนิน และแคเมอรูน เป็นจำนวนมาก และในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้คนไนจีเรีย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีเงินลงทุนหันมาปลูกข้าวมากขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-1 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 633,476 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 583,986 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 50,121 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,464 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 536,610 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 476,274 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-23 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมามีการนำเข้าประมาณ 139,503 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 109,815 ตัน เนเธอร์แลนด์ 73,949 ตัน โปแลนด์ 52,125 ตัน อิตาลี 46,015 ตัน เยอรมนี 49,210 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 162,859 ตัน ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-1 มี.ค. 2559 มีการส่งออกประมาณ 114,853 ตัน ลดลง 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 141,087 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 95,464 ตัน ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 120,906 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 19,389 ตัน ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,181 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 61,447 ตัน สเปน 16,073 ตัน กรีซ 13,417 ตัน โปรตุเกส 7,119 ตัน และประเทศอื่นๆประมาณ 16,797 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2558/59 (2015/16) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 471.09 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.76 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 (2014/15) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะลดลงโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 103.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 105.48 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล สหรัฐฯ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 15.9 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 15.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.75 ล้านตันในปี 2557/58 สำหรับประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น จีน ซึ่งคาดว่าในปี 2558/59 จะมีผลผลิต 145.77 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.56 ล้านตันข้าวสารในปี 2557/58 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2558/59 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 484.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.59 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2557/58 ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2558/59 คาดว่าจะลดลง 13.7% เหลือ 89.28 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 103.46 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2557/58 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2558/59 จะลดลงเหลือประมาณ 5.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 50.0% จากคาดการณ์ในปี 2557/58 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 10.0 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2559 จะมีปริมาณ 41.69 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2.1% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 42.58 ล้านตันข้าวสาร โดย



คาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน ลดลง 2.9% จากปี 2558 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 5.15 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.5 ล้านตัน ลดลง 16.7% จากจำนวน 3.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2558 ในขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.0 ล้านตัน อิหร่านและซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.2 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2559 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.3% จากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 9.78 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2559 จะส่งออกได้ 8.6 ล้านตัน ลดลง 21.6% จากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 10.97 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.0% จากปี 2558 ที่ส่งออกได้ประมาณ 6.61 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ส่งออกได้ 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.33 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.95 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.48 ล้านตัน เป็นต้น

[ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ \(USDA\)](#)

### บราซิล

องค์การรัฐพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2015/16 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.215 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.444 ล้านตันข้าวเปลือก ในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง โดยในปีการผลิต 2015/16 นั้น คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงเหลือ 12.5 ล้านไร่ ลดลง 11% จากปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าในปีการผลิต 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) ผลผลิตข้าวเปลือกคาดว่าจะมีประมาณ 11.765 ล้านตัน หรือประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.5 ล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา

สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ. 2559) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 170,751 ตัน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับจำนวน 119,828 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ก.พ. บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 74,701 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 96,050 ตัน ในเดือน ม.ค. 2559 แต่เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบจำนวน 49,915 ตัน ในเดือน ก.พ. 2558 โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ก.พ. ประกอบด้วย สหรัฐฯ จำนวน 34,726 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 46% ของการส่งออกในเดือน ก.พ. 2559) สวิตเซอร์แลนด์ 16,550 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 22% ของการส่งออกในเดือน ก.พ. 2559) เปรู 5,882 ตัน โบลิเวีย 2,266 ตัน แคมเบีย 2,220 ตัน แองโกล่า 2,195 ตัน เบลเยียม 1,614 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.24 ล้านตันในปี 2557

[ที่มา Oryza.com](#)